



# สัจบัตร งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

“สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี  
**New Normal**”

13-14 กรกฎาคม 2564  
ผ่านระบบ **Zoom**  
ออนไลน์





สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

“สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564

ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

จากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

### ที่มาและความสำคัญ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ในการจัดงาน “สร้างสุขภาคใต้” มาอย่างต่อเนื่อง

งานสร้างสุขภาคใต้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 ใช้ชื่องานว่า วาระสร้างสุขของคนใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา และหมุนเวียนจัดไปตามจังหวัดในภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่องาน “การประชุมวิชาการ สานพลังก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข มีผู้เข้าร่วมจำนวน 1,300 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้

การจัดงานสร้างสุขภาคใต้นอกจากจะเป็นวาระที่ให้เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนกัน สานพลังข้ามประเด็นข้ามเครือข่าย ยังคาดหวังว่าจะเป็นกระบวนการเชื่อมประสานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาพบข้อจำกัดว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นมักไม่ถูกนำไปขับเคลื่อน การจัดงานในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจึงเน้นให้ข้อเสนอมีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยยกระดับเชิงคุณภาพในการดำเนินงานปฏิบัติการด้านสุขภาวะในพื้นที่ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ มีกระบวนการทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากปีที่ผ่านมาจัดทำแผนขับเคลื่อน Road Map ทั้งนี้เพื่อให้ข้อเสนอถูกขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม และเกิดกลไกการสานพลัง การขยายเครือข่าย การทำงานข้ามประเด็น



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



การเกิดพื้นที่ดี ๆ และบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ระดับเขตและระดับภาคใต้ในการสร้างเสริมสุขภาพ

สำหรับการจัดงานสร้างสุขภาพใต้ที่จะจัดขึ้นในครั้งที่ 12 ในปี 2564 ใช้ชื่องาน “**สถานงาน เสริมพลังก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal**” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและขยายเครือข่ายภาคีสุขภาพะ เปิดโอกาสให้เครือข่ายใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนงานสุขภาพในพื้นที่ได้มาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีสุขภาพะให้เกิด “**ความเป็นเครือข่ายสุขภาพะ**” มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังข้ามประเด็น ข้ามพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ ให้มีระบบการทำงานที่มีการขยายและเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลความรู้สนับสนุนการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการจัดการความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ หรือสุขภาพะ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพบนฐานวิถีชีวิตชาวใต้ต่อไป

ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) รูปแบบการจัดงานสร้างสุขในครั้งที่ 12 จึงมีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา คือจากเดิมที่มีการจัดงานแบบรวมศูนย์แห่งเดียว เปลี่ยนเป็นการจัดงานในรูปแบบ On Air และ On Ground เพื่อตอบโจทย์วิถีใหม่หรือ New Normal ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของคนไทยในช่วงที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 รูปแบบการจัดงานจะมีเวทีสร้างสุขระดับจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดก่อน หลังจากนั้นจะมีการจัดเวทีสร้างสุขระดับภาคใต้ ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่าน Zoom application การจัดงานแบบนี้จะทำให้เครือข่ายเข้าร่วมได้มากขึ้นจาก 1,300 คน เป็น 2,000-3,000 คน ภายใต้งบประมาณเท่าเดิม โดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหาสาระสำคัญของงานสร้างสุขภาพใต้ยังคงเน้นการสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดการนำไปปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และมุ่งเน้นการใช้กลไกที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดการสานพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัดในการยกระดับสุขภาพะคนใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการออกแบบการจัดงานสร้างสุขภาพใต้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนงาน ภาคีเครือข่ายสุขภาพะได้ร่วมกันจัดกระบวนการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงานสร้างสุขภาพใต้ในปี 2562 โดยมี 4 ประเด็นหลัก คือ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงทางมนุษย์ รวมทั้งมีกระบวนการทบทวนข้อเสนอทั้ง 4 ประเด็น เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่งานสร้างสุขภาพใต้ในปี 2564 และระยะที่ 2 คือ การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 4 ประเด็นให้กับหน่วยงานที่



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอและแนวทางการสานพลังการขับเคลื่อนงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน และระยะที่ 3 หลังงานเป็นการนำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงานสร้างสุขภาพได้ มาจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อสร้างสุขภาพให้เกิดขึ้นในภาคใต้

กิจกรรมภายในงานสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 มีการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ใน 4 ประเด็นหลักคือความมั่นคงทางมนุษย์ ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร โดยในปี 2564 ได้มีประเด็นย่อยเกิดขึ้นจำนวน 12 ประเด็น ได้แก่ 1) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2) ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง 3) ความมั่นคงทางอาหาร 4) การลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 5) ความมั่นคงทางสุขภาพ กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 6) การจัดการภัยพิบัติ 7) ชุมชนน่าอยู่ 8) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9) ตำบลจัดการตนเอง 10) จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาพ 11) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม และ 12) จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาพ ทั้ง 12 ประเด็นมีการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้จากงานสร้างสุขภาพเมื่อปี 2562 โดยนำเสนอในรูปแบบห้องย่อย และประมวลชุดความรู้ทั้ง 12 ประเด็นย่อยยกระดับไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนต่อไปตามประเด็นหลักทั้ง 4 ประเด็น

นอกจากนี้ในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “คนได้กับการก้าวข้ามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และการก้าวสู่เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายภายใต้สถานการณ์ New Normal” โดยตัวแทนภาครัฐเครือข่าย ภาครัฐท้องถิ่น และภาคประชาชน การถ่ายทอดสดของทีมสื่อชุมชนภาคใต้ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน และในปี 2564 นี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันงาน ประกอบด้วย แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับออนไลน์ และมาร่วมในจุดต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด ประมาณ 1,800 คน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดงานสร้างสุขภาพปีนี้ คือ เกิดชุดความรู้ นวัตกรรมที่ยกระดับจากการทำงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพ เกิดการขยายภาคีเครือข่ายในแต่ละประเด็นครอบคลุมภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม มีการเชื่อมประสานกลไกการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายการทำงานสุขภาพตระกูล ส.ทั้ง 4 และเครือข่ายภาคีอื่น ๆ และสามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ที่สร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในสถานการณ์ปกติแบบใหม่ หรือ New Normal

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ด้าน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสุขภาวะ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสานพลังของภาคีเครือข่ายสุขภาวะในรูปแบบสานงาน เสริมพลังข้ามประเด็น ก้าวข้ามเครือข่าย ในการทำงานในพื้นที่และในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
3. เพื่อสร้างรูปแบบ กลไก ที่จะเป็นนวัตกรรมความร่วมมือในการทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
4. เพื่อยกระดับชุดความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และ พัฒนาการจัดงานสร้างสุข ที่มีลักษณะเป็นงานวิชาการ สานงาน เสริมพลัง ในยุควิถีใหม่ New Normal

## เป้าหมายของการจัดงานสร้างสุข

1. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาวะ 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นย่อย 12 ประเด็น คือ 1) ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ 2) กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 3) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5) ผู้สูงอายุ 6) การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 7) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร 8) การจัดการขยะ 9) การจัดการภัยพิบัติภาคใต้ 10) ชุมชนน่าอยู่ 11) ตำบลจัดการตนเอง และ 12) จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
2. เกิดรูปแบบการสานงาน เสริมพลัง ข้ามประเด็น ก้าวข้ามเครือข่าย ในการทำงานในพื้นที่และในกระบวนการนโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็น คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางสุขภาวะ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เกิดรูปแบบ กลไก ที่จะเป็นนวัตกรรมความร่วมมือในการทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใน 12 ประเด็นย่อย คือ 1) ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้ 2) กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 3) ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรม 4) สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 5) ผู้สูงอายุ 6) การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 7) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



การจัดการทรัพยากร 8) การจัดการขยะ 9) การจัดการภัยพิบัติภาคใต้ 10) ชุมชนน่าอยู่ 11) ตำบลจัดการตนเอง และ 12) จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม

4. ได้รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ในวิถีใหม่ New Normal เป็นพื้นที่กลางให้ภาคีเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยน เสริมพลัง และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายร่วมกันโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่

**รูปแบบ** การแสดงปฐกถา เสวนา “คนได้กับการก้าวข้ามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และการก้าวสู่เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายภายใต้สถานการณ์ New Normal” การประชุมห้องย่อย 6 ประเด็นหลัก 12 ประเด็นย่อย การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย และ ลานสื่อสร้างสุขแบบออนไลน์

#### จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

ในการจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานแบบออนไลน์ ที่ประกอบด้วย ภาคีพันธมิตรสุขภาพจากภาคีภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน ภาควิชาการ ที่มีบทบาท มีหน้าที่ มีศักยภาพ และสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นปัญหาหลักของภาคใต้ ตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าร่วมประมาณ 1,800 คน (เป็นผู้เข้าร่วมตามประเด็น ประมาณ 400 คน และผู้เข้าร่วมระดับจังหวัด 1,400 คน)

#### องค์กรร่วมจัด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์






สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



กำหนดการ งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12  
 “สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”  
 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564  
 ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564		
08.30 – 09.00 น.	สถานสร้างสุขภาคใต้ออนไลน์ ชมวิดิทัศน์งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12	<a href="https://zoom.us/j/93592225182?pwd=OHO5NHV4dm9aZFEoO03M4OEZTOS94dz09">https://zoom.us/j/93592225182 ?pwd=OHO5NHV4dm9aZFEoO03M4OEZTOS94dz09</a>   ID: 935 9222 5182 Passcode: 142189  ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์
09.00 – 09.40 น.	ผู้บริหารองค์กรสุขภาวะกล่าวทักทาย ภาคีเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ <ul style="list-style-type: none"> <li>• รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</li> <li>• นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</li> <li>• ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 13</li> <li>• นายธงชัย สิทธิยูโณ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11</li> </ul>	
09.40 – 10.00 น.	20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	
10.00 – 12.00 น.	เสวนา “คนได้กับการก้าวข้ามวิกฤตทางสุขภาพ Covid-19 และการก้าวสู่เป้าหมายใหม่ที่ท้าทายภายใต้สถานการณ์ New Normal” โดย	




เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ : ผู้แทนประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี</li> <li>• นายทวีวัตร เครือสาย : ผู้แทนประเด็นความมั่นคงทางอาหาร</li> <li>• นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ : ผู้แทนประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์</li> <li>• นายทรงวุฒิ อินทรวาสดี : ผู้แทนประเด็นทรัพยากรธรรมชาติฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน จังหวัดพังงา</li> </ul> <p>พิธีกรดำเนินเวที นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล และ นายไมตรี จงไกรจักร์</p>	
12.00 – 13.00 น.	<p>ลานสร้างสุขภาพใต้ออนไลน์ : แลกเปลี่ยนกระบวนการสร้างสุขใน 14 จังหวัดภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• นำเสนอและแลกเปลี่ยนโดยตัวแทนการจัดงานสร้างสุขภาพใต้ 14 จังหวัด</li> </ul> <p>ดำเนินรายการโดย นายอานนท์ มีศรี</p>	
<b>พิธีเปิดงานสร้างสุขภาพใต้ ครั้งที่ 12</b>		
13.00 น	<p>ประธานเปิดงาน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาในห้องประชุมระบบออนไลน์</p>	
13.00 – 13.10 น.	<p>กล่าวต้อนรับ โดย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	
13.10 – 13.15 น.	<p>กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.วรรณภา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	









สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
13.15 – 13.45 น.	พิธีเปิด และปาฐกถา เรื่อง สานพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
13.45 – 17.00 น.	เสวนาห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาพ 6 ห้องย่อย	
	ห้องย่อยที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ</li> </ul> วิทยากรหลัก : นายทวีวัตร เครือสาย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ชุมพล แก้วสม ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : ผศ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช	<a href="https://zoom.us/j/94919031829?pwd=S1hjalRER0EyOEExpVWlaKzBxVU1TQT09">https://zoom.us/j/94919031829?</a> pwd=S1hjalRER0EyOEExp VWlaKzBxVU1TQT09  <small>ID: 94919031829 passcode: 100155</small> สมาคมประชาชนสังคมชุมพร และศูนย์อาสาสร้างสุข
	ห้องย่อยที่ 2 ความมั่นคงทางมนุษย์ <ul style="list-style-type: none"> <li>สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว</li> <li>ผู้สูงอายุ</li> <li>การจัดการปัจจัยเสี่ยง : เหล้า บุหรี่ สารเสพติด</li> </ul> วิทยากรหลัก : ดร. จิราพร วัฒนสีสิน นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : นางพนมวัลณ์ แก้วหืด อาจารย์สิงห์ กาญจนอารี	<a href="https://zoom.us/j/9019029101">https://zoom.us/j/9019029101</a>  <small>ID: 9019029101</small> ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์
	ห้องย่อยที่ 3 ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <ul style="list-style-type: none"> <li>การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทรัพยากร</li> <li>การจัดการภัยพิบัติภาคใต้</li> <li>การจัดการขยะ</li> <li>สุขภาวะทางทะเล</li> </ul> วิทยากรหลัก : นายเชภาดร จันทรหอม ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : ดร. เพ็ญ สุขมาก	<a href="https://zoom.us/j/9019029102">https://zoom.us/j/9019029102</a>  <small>ID: 9019029102</small> ห้องประชุม วพบ.ตรัง

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<p>ห้องย่อยที่ 4 ความมั่นคงทางสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บทเรียนการจัดการ Covid-19 โดยกลไกระดับอำเภอและกองทุนตำบล</li> <li>• ระบบสุขภาพพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้</li> </ul> <p>วิทยากรหลัก : ภก. สมชาย ละอองพันธ์            ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : อาจารย์ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์            ดร.วิเชียร ไทยเจริญ            พ.ญ.สิริวรรณ ปรังพันธ์</p>	<p><a href="https://zoom.us/j/9019029103">https://zoom.us/j/9019029103</a></p>  <p>ID: 9019029103</p> <p>ห้องประชุมสถาบันนโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p>
	<p>ห้องย่อยที่ 5 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง</p> <p>วิทยากรหลัก : ผศ. กำไล สมรักษ์            อาจารย์สุวิทย์ ฆมาดอะด้า            นายเอกนัฐ บุญยัง</p> <p>ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : นายสามารถ สุวรรณภักดี</p>	<p><a href="https://zoom.us/j/9019029104">https://zoom.us/j/9019029104</a></p>  <p>ID: 9019029104</p> <p>ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์</p>
	<p>ห้องย่อยที่ 6 จริยธรรมสื่อทางสังคม</p> <p>วิทยากรหลัก : นายอานนท์ มีศรี            ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : นายวรวิษญ์ กฐินหอม</p>	<p><a href="https://zoom.us/j/9019029105">https://zoom.us/j/9019029105</a></p>  <p>ID: 9019029105</p> <p>ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์</p>
17.00 – 18.00 น.	<p>แกนนำ 6 ประเด็น ประมวลความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้สังเกตการณ์ประจำห้องย่อย สรุปเป็นข้อเสนอแนะของประเด็น ส่งให้กับทีมวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์</p>	<p>ณ ห้องย่อย 6 ประเด็น</p>
18.00 – 21.00 น.	<p>ทีมวิชาการส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) วิทยากรหลัก และผู้รับผิดชอบห้องย่อย ประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 ประเด็นเพื่อนำเสนอในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564</p>	<p><a href="https://zoom.us/j/6818182543">https://zoom.us/j/6818182543</a></p>  <p>ZoomID: 6818182543</p> <p>ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์</p>

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
<b>วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564</b>		
08.30 – 09.00 น.	<p>ลานสร้างสุขภาคใต้ออนไลน์</p> <p>ประมวล สรุปผลการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564</p> <p>โดย นายอานนท์ มีศรี</p>	<p><a href="https://zoom.us/j/93592225182?pwd=OHO5NHV4dm9aZFO0O3M4OEZTOS94dz09">https://zoom.us/j/93592225182?pwd=OHO5NHV4dm9aZFO0O3M4OEZTOS94dz09</a></p>
09.00 – 12.00 น.	<p>นำเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในระดับจังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต้</p> <p><u>โซนอันดามัน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) จังหวัดกระบี่</li> <li>2) จังหวัดตรัง</li> <li>3) จังหวัดพังงา</li> <li>4) จังหวัดภูเก็ต</li> </ol> <p><u>โซนภาคใต้ตอนบน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) จังหวัดชุมพร</li> <li>6) จังหวัดสุราษฎร์ธานี</li> <li>7) จังหวัดระนอง</li> </ol> <p><u>โซนใต้ล่าง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8) จังหวัดสตูล</li> <li>9) จังหวัดปัตตานี</li> <li>10) จังหวัดยะลา</li> <li>11) จังหวัดนราธิวาส</li> </ol> <p><u>โซนใต้กลาง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12) จังหวัดสงขลา</li> <li>13) จังหวัดพัทลุง</li> <li>14) จังหวัดนครศรีธรรมราช</li> </ol> <p>ดำเนินเวที โดย นายอานนท์ มีศรี</p>	<div style="text-align: center;">  <p>ID: 935 9222 5182 Passcode: 142189</p> </div> <p>ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์</p>
12.00 – 13.00 น.	<p>ลานสร้างสุขภาคใต้ออนไลน์ : ก้าวไปข้างหน้าสร้างสุขภาคใต้ในวิถี New Normal</p> <p>โดย สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้</p>	

เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
13.00 – 16.00 น.	<p>นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 โดยตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาพได้ ให้กับผู้บริหารองค์กร สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล</li> <li>● ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย</li> <li>● ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายไมตรี จงไกรจักร์</li> <li>● ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร โดย นายทวิวัตร เครือสาย</li> <li>● ประเด็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดย นายสามารถ สุวรรณภักดี</li> <li>● ประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะ โดย นายอานนท์ มีศรี</li> </ul> <p>ให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง 6 ประเด็นและเสวนา เรื่อง สานพลังสู่ภาคใต้แห่งความสุข ในวิถี New Normal โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ดร.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</li> <li>● นายแพทย์ปรีดา แต่อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)</li> <li>● นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)</li> <li>● นายแพทย์สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12</li> </ul>	<p><a href="https://zoom.us/j/93592225182?pwd=OHO5NHV4dm9aZFluO003M4OEZTOS94dz09">https://zoom.us/j/93592225182?pwd=OHO5NHV4dm9aZFluO003M4OEZTOS94dz09</a></p>  <p>ID: 935 9222 5182 Passcode: 142189</p> <p>ห้องประชุม ม.วลัยลักษณ์</p>



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์กรมหาชน)



เวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>นายปฏิภาณ จุมผา รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดำเนินการเสวนา โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช</li> </ul>	
16.0 – 16.30 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>พิธีส่งมอบเจ้าภาพปิดไป (กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)</li> <li>พิธีปิด</li> </ul>	



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## กำหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 1 “ความมั่นคงทางอาหาร : ระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพภาคใต้”

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์

<https://zoom.us/j/94919031829?pwd=S1hjaIRER0EyOExpVWlaKzBxVU1TQT09>

หรือสแกน QR Code



ID: 94919031829  
passcode: 100155

ผู้รับผิดชอบห้องย่อย

นายทวีวัตร เครือสาย

เวลา

รายละเอียด

13.45 – 14.30 น. รายงานการติดตามวาระ อัปเดตข่าวสารเกษตรกรรมและอาหารเพื่อสุขภาพคนใต้

- สวนยางยั่งยืน โดย นายสุนทร รัชชรงค์ ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นางสาวหนึ่งฤทัย พันธุ์
- การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่งผลิตอาหารในชุมชนท้องถิ่น
  - การอนุรักษ์แหล่งผลิตอาหาร โดย นายชาญชัย หยั่งดี
  - สุขภาวะทางทะเล การแปรรูปสินค้า และการมีส่วนร่วมดูแลทะเล โดย นางสาวกรรณิการ์ แพแก้ว
- การจัดการสินค้าเกษตร โดย นายนิพนธ์ รัตนาคม ดำเนินรายการ โดย นายอานันท์ หวังกุลล่า

14.30 – 15.30 น. ทหารือแนวทางการจัดกลไกโครงสร้างขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารภาคใต้

โดย นายทวี สร้อยสิริสุนทร และนายกำราบ พานทอง

15.30 – 16.30 น. รับรองข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานต่าง ๆ

โดย ดร.พิเชตวุฒิ นิลล่อ และ ดร.ไพสิฐ บุญยะกวี

16.30 – 17.00 น. สรุปรายการ ข้อเสนอ และแนวทางเคลื่อนสำหรับนำเสนอต่อหน่วยงานและองค์กร

ที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กับทีมกลางงานสร้างสุขภาพใต้

โดย ดร.ฐิระ ทองเหลือ และ นายทวีวัตร เครือสาย

17.00 – 18.00 น. ส่งเอกสารข้อเสนอให้กับทีมวิชาการกลางของงานสร้างสุขภาพใต้



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## กำหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 2 กำหนดการห้องย่อย ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์ <https://zoom.us/j/9019029101> หรือสแกน QR Code

จากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ID: 9019029101

### กิจกรรมห้องย่อย

เวลา	รายละเอียด
13.45-13.55 น	หลักคิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางมนุษย์ โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13.55-14.05 น	บทเรียน 12 ปี งานสร้างสุขภาพได้กับความมั่นคงทางมนุษย์ โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล ผู้ประสานงานองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน
14.05-14.15 น	พื้นที่เรียนรู้กรณีการจัดการวัคซีนในเด็กอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สติธิปัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14.15-14.30 น	พื้นที่เรียนรู้กรณีเตรียมรองรับสังคมสูงวัยพื้นที่ตำบลบางด้วน จังหวัดตรัง โดย นายพิศิษฎ์พงศ์ ปัญญาศิริพันธ์
14.30-14.45 น	พื้นที่เรียนรู้กรณีกลไกเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงพื้นที่ชุมชนพร โดย นางสาวแสงนภา หลีรัตน์
14.45-17.00 น	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความมั่นคงทางมนุษย์ภาคใต้ โดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สรุปเอกสารและข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์ ให้กับทีม วิชาการส่วนกลาง ก่อนเวลา 18.00 น. โดย แกนนำประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์





สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



### กำหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 3 ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“บทเรียนคนปักษ์ใต้ อยู่รอดด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ามกลางโรคอุบัติใหม่ Covid-19”

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์ <https://zoom.us/j/9019029102> หรือสแกน QR Code

จากห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง



ID: 9019029102

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
13.00 - 13.45 น.	ลงทะเบียน
13.45 - 14.00 น.	ชี้แจงเป้าหมาย และกระบวนการประชุมห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เปิดสื่อวีดิทัศน์การจัดการทรัพยากรกรณี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
14.00 - 15.30 น.	เวทีเสวนา “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางโรคอุบัติใหม่” สู่เส้นทางการขับเคลื่อนสู่ภาคใต้แห่งความสุข <ul style="list-style-type: none"> <li>● นายบัญชา แวงหลิ สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้</li> <li>● นางสาวอริยา แก้วสามดวง เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน</li> <li>● อาจารย์วิโรจน์ ภู่ตอง มุลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต</li> <li>● ดร. ประวีณ จุลภักดี มุลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต</li> <li>● นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>● นายพา ผอมขำ เลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง</li> <li>● อ. ปติดา โมราศิลป์ เครือข่ายสายใยนักวิชาการ</li> </ul> นายไมตรี จงไกรจักร ดำเนินรายการ
1๕.30 - 17.00 น.	รับฟังความเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและหาฉันทามติประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <p>ดำเนินรายการโดย นายเชกาดร จันท์หอม และนางสาว กรรณิการ์ แพแก้ว</p>



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## กำหนดการห้องย่อย

### ห้องย่อยที่ 4 ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ

“กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และการแพทย์พหุวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์ <https://zoom.us/j/9019029103> หรือสแกนผ่าน QR Code

จากห้องประชุม 1402 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ID: 9019029103

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
13.45 – 14.00 น.	video นำเสนอ กลไกระบบสุขภาพสร้างสุข บนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม
15.00 – 16.00 น.	สนทนาเรียนรู้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● กลไกระบบสุขภาพกับความท้าทายวิถีชีวิตใหม่การแก้ปัญหาโควิด-19 โดย นพ.มูหามัดอาลี กระโต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี นายชากริยา มะบากอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ จังหวัดปัตตานี</li> <li>● การบูรณาการกลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกองทุนสุขภาพตำบล และ พขอ. กรณีศึกษา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสุรียา น้ำขาว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม นายสุรพร นนทแก้ว สาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นายสมนึก นุ่นด้วง พี่เลี้ยงกองทุนจังหวัดพัทลุง ดำเนินการเสวนา โดย ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> </ul>
16.00 – 17.00 น.	การพิจารณาร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย นายอะหมัด หลีซาหรี คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดสงขลา Note taker: ผศ.ดร.ชุตีวรรณ ปุรินทรภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.00 – 18.00 น.	ทีมวิชาการปรับปรุงและเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งข้อมูลให้กับทีมวิชาการกลางก่อนเวลา 18.00 น.



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## กำหนดการห้องย่อย

ห้องย่อยที่ 5 ประเด็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์ <https://zoom.us/j/9019029104> หรือสแกน QR Code  
จากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช



ID: 9019029104

เวลา	กิจกรรม
13.45 – 14.00 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>กล่าวเปิดการเสวนาห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาวะ ห้องย่อยที่ 5 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง</li> <li>ดำเนินรายการ โดย นายทวีชัย อ่อนนวล</li> <li>นายกสมาคมสานพลังเครือข่ายพัฒนาสังคมสุขภาวะ</li> </ul>
14.00 – 15.30 น.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เสวนาเรื่อง "ชุมชนเข้มแข็ง ตำบลจัดการตนเอง ฝ่าวิกฤติสู่ภัยโควิด-19 แบบ new normal"</li> </ul> <p><b>ผู้ร่วมเสวนา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ดร.สุภชัย นาคสุวรรณ อดีตนายก อบต.ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช</li> <li>นายสุวิทย์ นิยมเดชา ผู้ใหญ่บ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสวน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช</li> <li>นายนันทพงษ์ นาคฤทธิ ประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่</li> </ul> <p><b>ดำเนินรายการ</b></p> <p>โดย นายทวีชัย อ่อนนวล</p> <p>นายกสมาคมสานพลังเครือข่ายพัฒนาสังคมสุขภาวะ</p>



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



15.30 – 16.30 น.

- ระดมสมอง เสนอนโยบายสาธารณะต่อภาคีเครือข่ายและหน่วยงาน  
สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนในระยะถัดไป

โดย อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะด้า

ผศ.กำไล สมรักษ์

นายเสนีย์ จำวิสูตร

นายยงยุทธ สุขพิทักษ์

นายเอกนัฐ บุญยัง ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่

ดำเนินรายการโดย นายทวีชัย อ่อนนวล นายกสมาคมสานพลังเครือข่ายพัฒนา  
สังคมสุขภาวะ

16.30 น.-17.00 น.

สรุปข้อเสนอโยบายสาธารณะต่อภาคีเครือข่ายและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อ  
ขับเคลื่อนงานในระยะถัดไป โดย

อาจารย์สุวิทย์ หมาดอะด้า

ผศ.กำไล สมรักษ์

17.00 – 18.00 น.

ทีมแกนนำสรุปข้อเสนอเชิงนโยบาย และส่งให้ทีมวิชาการส่วนกลาง



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## กำหนดการ

ห้องย่อยที่ 6 ประเด็นจริยธรรมสื่อทางสังคม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 – 17.00 น.

ทางออนไลน์ระบบ Zoom ลิงก์ <https://zoom.us/j/9019029105>

หรือสแกนผ่าน QR Code

จากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ID: 9019029105

เวลา	รายละเอียดกิจกรรม
13.45 – 14.00 น.	ลงทะเบียน เข้าห้องประชุม ZOOM
14.00 – 14.10 น.	กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงาน ต่อข้อเสนอห้องย่อยที่ผ่านมา โดยนายอานนท์ มีศรี ผู้ประสานงานประเด็นจริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
14.10 – 15.30	เสวนาหัวข้อ “การปรับตัวของคนทำงานด้านสื่อสารกับการสื่อสารด้านนโยบาย สาธารณะในยุคของการเปลี่ยนแปลง” ผู้ร่วมเสวนา <ul style="list-style-type: none"> <li>● นายวรวิษณ์ กฐินหอม นักวิชาการอิสระ</li> <li>● นายบัญญัติ วิเชียรศรี วิทยุ มอ.88</li> <li>● นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล เครือข่ายสื่อสร้างสุขพังงา</li> <li>● นายศาสนะ กลับดี เครือข่ายสื่อจังหวัดชุมพร สื่อสาร Online</li> <li>● คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)</li> </ul> <p>ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ฐิติชญาณ์ บุญโสม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม</p>
15.30 – 17.00น.	พิจารณาและให้ความเห็นต่อ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเด็น จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาวะทางสังคม
17.00 – 18.00 น.	ทบทวนนำสรุปและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายส่งให้ทีมวิชาการส่วนกลาง



## คำกล่าวต้อนรับ

### ราชการจังหวัด โทร. 08



การจัดงานสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

“สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่อากาศแห่งความสุขในวิถี New Normal”

โดย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 13.10 น.

ทางระบบ Zoom ออนไลน์ จากห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### เรียน

ท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ท่านประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้บริหาร

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้บริหาร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา

ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย

สื่อสารมวลชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผม นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในนามของตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่จัดงานสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 ชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่อากาศแห่งความสุขในวิถี New Normal” ในครั้งนี้



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ และมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวด้านทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา ทะเล ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย คือ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาหาร ของฝาก และผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ในโอกาสนี้จึงอยากให้ทุกท่านได้เดินทางมาเที่ยวและมาเยี่ยมจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

การจัดประชุมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในปี 2564 ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากที่เห็นรูปแบบการจัดงานผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เห็นการดำเนินงานในวิถีใหม่ หรือ New Normal และสามารถนำไปปรับใช้ในช่วงของการเกิดโรคโควิด-19 รวมทั้งการนำไปปรับใช้ได้กับทุกช่วงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ทุกท่านเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ในครั้งนี้ มีความสุขตลอดช่วงเวลาทั้ง 2 วัน และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบคุณมากครับ



## คำกล่าวรายงาน



การจัดงานสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

“สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”

โดย ศ.ดร.วรรณภา ชูฤทธิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.10 – 13.15 น.

ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

### เรียน

ท่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ท่าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนด้านการศึกษาศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ท่าน ไกรสร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ท่านผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 และ เขต 12

ท่านผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย สุขภาวะภาคใต้ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย และภาคีความร่วมมือต่างๆ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายประเด็น และมีองค์กรภาคี

เครือข่ายสุขภาพกระจายตัวอยู่ใน แต่ละจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยที่ผ่านมามีภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับ สสส. โดยมีการจัดกระบวนการเชื่อมประสานร่วมมือกันขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคใต้ผ่านเวทีสานงาน เสริมพลังของภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในระดับภาคอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การจัดเวทีเวที สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของภาคใต้ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคใต้ให้มีความต่อเนื่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) และองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานสร้างสุขภาพใต้มาอย่างต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะเวลา ๑๓ ปีที่ผ่านมา

สำหรับการจัดงานสร้างสุขภาพใต้ครั้งที่ ๑๒ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่อากาศใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” มีจุดประสงค์เพื่อ

๑. เป็นพื้นที่ทำให้เกิดกระบวนการสร้างและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ ๔ ด้าน คือ ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางมนุษย์ และความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เพื่อหนุนเสริมกระบวนการสานพลังของภาคีเครือข่ายสุขภาพในรูปแบบสานงาน เสริมพลัง ข้ามประเด็น ก้าวข้ามเครือข่าย ในการทำงานในพื้นที่และในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

๓. เพื่อสร้างรูปแบบ กลไก ที่จะป็นนวัตกรรมความร่วมมือในการทำงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

๔. เพื่อยกระดับชุดความรู้ นวัตกรรม รูปแบบ และพัฒนาการจัดงานสร้างสุขที่มีลักษณะเป็นงานวิชาการ สานงานเสริม

การจัดงานสร้างสุขภาพใต้ ครั้งที่ ๑๒ ถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานในระบบออนไลน์ที่มีคนเข้าร่วมกว่าจำนวน ๑,๐๐๐ คน โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเชิงพื้นที่ใน ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่

๑. ความมั่นคงทางมนุษย์
๒. ความมั่นคงทางสุขภาพ
๓. ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ความมั่นคงทางอาหาร
๕. ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และ



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



## ๖. จริยธรรมสื่อเพื่อสุขภาพ

โดยจะมีการนำเสนอสถานการณ์ ทิศทางการดำเนินงาน และร่างข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ของ ๖ ประเด็นที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของภาคใต้ เพื่อนำข้อสรุปที่ได้จากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ นำเสนอไปสู่การขับเคลื่อนทั้งในระดับพื้นที่ และระดับนโยบายต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และ ประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญ **ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข** กล่าวเปิดงาน และปาฐกถา เรื่อง สานพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal งานสร้างสุขภาพใต้ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญคะ

## คำกล่าวพิธีเปิด



การประชุมวิชาการงานสร้างสุขภาพได้ ปี 2564 ครั้งที่ 12  
“สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal”  
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

\*\*\*\*\*

ท่านผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาพได้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ  
“สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” การจัดการประชุม  
วิชาการ เป็นเวทีหนึ่งที่ทำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน  
ประสบการณ์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ ปัญญาหรือจิต  
วิญญาณ และสังคม เรื่องของสุขภาวะ เป็นเรื่องที่ต้องเชื่อมโยง โดยเริ่มจากตนเองไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม  
รวมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ

เป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานเวทีวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่มุ่งเน้นการ  
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะที่เกี่ยวข้องให้เกิด “ความเป็นเครือข่ายสุขภาวะ” ที่  
มุ่งเน้นกระบวนการสานงานและเสริมพลังกันข้ามประเด็นและข้ามพื้นที่ โดยเริ่มจากประเด็นปัญหาสำคัญของ  
พื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์กรมหาชน)



ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทำให้รูปแบบการจัดงานสร้างสุขภาคใต้ในปีนี้ จึงมีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาโดยเน้นการจัดแบบ Online เพื่อตอบโจทย์วิถีใหม่หรือ New normal ซึ่งจากสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงวิกฤตการณ์ทางสาธารณสุขเท่านั้น แต่ได้ส่งผลกระทบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชากร

จากสถานการณ์นี้ เห็นได้ว่าเราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมขอฝากทุกท่านว่าการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงต่อปัจจัยกำหนดสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลกระทบมาจากภาวะโลกร้อน ซึ่งทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล สังคมออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเกิดโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ หรือภาวะวิกฤติทางสุขภาพต่างๆ

ผมจึงฝากข้อคิดให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดถกแถลงกัน ภายใต้ภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดในการขับเคลื่อนงานได้อย่างไร โดยเริ่มจากต้นทุนของเราที่มี เราจะต้องสร้างคนอย่างไร สร้างงานอย่างไร สร้างชุมชน และสังคมอย่างไร เพื่อให้เกิดสุขแก่คนในภาคใต้ ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นจากครั้งนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าไปสู่การพัฒนาภาคใต้ใน 4 ประเด็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคงทางมนุษย์ ซึ่งจะต้องทำงานบูรณาการ เชื่อมร้อยกับทุกภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัญหา โดยใช้กลไกที่มีในพื้นที่ดำเนินงานและหนุนเสริมการทำงานไปด้วยกัน เช่น กลไกกองทุนตำบล เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสุขของคนได้อย่างยั่งยืน

ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการสร้างสุขภาคใต้ประจำปี 2564 “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่อากาศใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” ทั้ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย ที่ได้เปิดเวทีผสมผสานความร่วมมือในการวางแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)



บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมวิชาการ และขออำนาจพรให้การประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 “สถานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal” ได้รับผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้